

ข่าวเลขที่ 24

24 ธันวาคม 2564

กรมการค้าภายในชวนช้อป “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT ๑๖ New Year Grand Sale ๒๐๒๒”

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ (๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการจำหน่ายโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT ๑๖ New Year Grand Sale ๒๐๒๒” ณ ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกับภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการและแพลตฟอร์ม รวม ๒๓๐ ราย ๓๒,๗๓๐ สาขาทั่วประเทศ ในการลดราคาสินค้าและบริการ ๓ กลุ่ม ทั้งกลุ่มสินค้า กลุ่มบริการ และกลุ่ม Platform & Logistic ลดสูงสุดถึง ๘๖% เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากกระทรวงพาณิชย์ สำหรับห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์มีสินค้ามากมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ลดราคาสูงสุด ๕๐% และมีสินค้าซื้อ ๑ แถม ๑, ซื้อ ๒ แถม ๑ หลากหลายรายการ ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ขอสรุปรส ของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ชำระล้างร่างกาย ผลิตภัณฑ์ซักล้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) และขอเชิญให้มาเป็นเพื่อนกันทางไลน์ @ DIT GO เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ รวมทั้งรับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งและน้ำหนักของสินค้าที่บรรจุหีบห่อ ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญและชุดของขวัญปีใหม่ โดยพบว่าสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้ายังคงเป็นปกติ ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นจำนวนมาก ส่วนกระเช้าของขวัญปีใหม่มีให้เลือกหลายชนิดและหลายประเภทซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทสินค้า ในโอกาสนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญหรือชุดของขวัญอย่างชัดเจน โดยต้องแสดงรายการและราคาสินค้าด้วยขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด ๑๖ ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และสินค้าในกระเช้าควรมีอายุมากกว่า ๖ เดือนขึ้นไป ส่วนประชาชนก็ควรตรวจสอบรายการสินค้าและราคาที่แสดงไว้ก่อนตัดสินใจซื้อ

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง